



สาร **สักทอง**

KPRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 0 5570 6555

โทรสาร 0 5570 6518

NEWS SAK THONG
www.kpru.ac.th

KPRU NEWSLETTER ฉบับที่ 5 ปี 2561 ประจำวันที่ 22 - 27 มกราคม 2561



2018

ASEAN Leadership

Kamphaeng Phet Rajabhat University



More information please contact International Office at chotirada@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน โทรศัพท์ 0633619542



ASEAN Leadership 2018

On February 2-6, 2018

At Wanalee Resort, Klonglan National Park

Kamphaeng Phet Province, **Thailand**

นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"



เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมพิธีเปิด สำหรับการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและแนวทางการศึกษาต่อไปให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรม ผลงานนักศึกษา กิจกรรมเล่นเกมสแจกของรางวัล และกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2559 - 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารที่ปึงกรศรีมิโซติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



ท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอม



เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีนายจักรพงษ์ พุ่มไพโรจิตร หรือ คุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอม เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

กีฬาและวันเด็กสุขสันต์ ประจำปีการศึกษา 2561



เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "กีฬาและวันเด็กสุขสันต์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนนท์ คณบดีคณะครูศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬา ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรด จำนวน 2 คณะได้แก่ สีแดง และสีเขียว การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน เนื่องจากมีผู้ปกครองมาร่วมงานและร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การประชุม Start Boot Camp

“ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกัน โดยอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่มีความประสงค์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Start Boot Camp “ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



โครงการ “ถนนวัฒนธรรม ตลาดริมรั้วย่านรอยซากังราว”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ถนนวัฒนธรรม ตลาดริมรั้วย่านรอยซากังราว” สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จึงจัดอบรมการทำอาหารพื้นบ้าน ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร (หลังเก่า)



การประชุมวิชาการระดับชาติ

ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1

1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ในยุค Thailand 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม นำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาคณะที่ 1 โดยสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (full paper) รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ผ่านทาง QRcode และสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ 066-706619 / 086-448-4407



คอลัมน์พิเศษ ฉบับที่ 2

KPRU News

สำนักงานสีเขียว Green Office



ตอน...ทำความรู้จักกับภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน คืออะไร ?

ภาวะโลกร้อน คือ ภาวะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากเกินไป อันเกิดมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก

แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้โลกร้อนเพิ่มขึ้น โดยมีผลการคาดคะเนว่า อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 – 6.4 องศาเซลเซียส ภายในปี พ.ศ. 2643 ซึ่งจะเกิดผลกระทบตามมา คือ ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งมากขึ้น การกัดเซาะของหาดเพิ่มขึ้น เกิดน้ำท่วมจากพายุ เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝน และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมมากขึ้น สัตว์สายพันธุ์ต่างๆเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้น และเกิดความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย”

(พบกับ คอลัมน์พิเศษ Green Office ตอนต่อไป ฉบับหน้า)

ที่ปรึกษา รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พชรุณี ไพ ประภัสสร ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์

นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518